

"เสามา 1" เผย ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรคืนอัตราเกษียณฯ 24,319 อัตรา พร้อมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4 ต.ค.นี้

นำเสนอเมื่อ : 2 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่
9/2562

วาที่ประชุม

**มีมติอนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 24,319 อัตรา ดังนี้**

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23,086 อัตรา
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,023 อัตรา
- สำนักงาน กศน. 154 อัตรา
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 51 อัตรา
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 อัตรา



โ
ดยให้ส่วนราชการเกลี่ยอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติไปกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้

- ให้กำหนดจำนวนและประเภทตำแหน่งตามเงื่อนไขที่ ค.ปร. กำหนด
- ตำแหน่งที่กำหนดจะต้องมีจำนวนและประเภทตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.อนุมัติ
- ให้กำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่เกินกรอบอัตรากำลัง หรือเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังที่
ก.ค.ศ. กำหนด
- ในการใช้อัตรากำลังที่ได้รับคืนจากผลเกษียณอายุราชการ ให้ใช้อัตรากำลังได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2562
และไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานสงวนอัตราตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ที่ได้รับการจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คือ
สพฐ. 5,253 อัตรา สอศ. 40 อัตรา และสำนักงาน กศน. 10 อัตรา แต่บรรจุและแต่งตั้งได้ทั้งหมด 2,681
คน เนื่องจากส่วนที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
และจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของดำเนินการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 4 ต.ค.นี้



ศรายุทธ มาทัพ, บัลดลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ขอบคุณที่มาภาพและข่าวจาก [ศธ.360 องค์กรพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน วันที่ 2 ตุลาคม 2562](#)

ก.ค.ศ.ไฟเขียวบรรจุครูศ.ทศ.ครูคืนถิ่น 4 ต.ค.นี้

รมว.ศึกษาธิการ ถกด่วน บอร์ด ก.ค.ศ.ไฟเขียวบรรจุนักศึกษาทุนครูคืนถิ่น จำนวน 2,681 คนเรียกบรรจุทันที 4 ต.ค.นี้ พร้อมคืนอัตรากำลังเกษียณอายุราชการให้สพฐ.จำนวน 23,086 อัตรา สวดยับ ก.ค.ศ.ต้องบริหารจัดการให้ดีกว่านี้อย่าให้เกิดปัญหาอีก

วันนี้ (2 ต.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติคืนอัตรากำลังเกษียณอายุราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งหมด จำนวน 23,086 อัตรา แบ่งเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2,312 อัตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 335 อัตรา และครูผู้ชาย 20,439 อัตรา ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีจำนวน 5,000 อัตรา แต่บรรจุและแต่งตั้งได้ทั้งหมด 2,681 คน เนื่องจากส่วนที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้จึงไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้นหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.มีมติคืนอัตราเกษียณอายุราชการแล้ว สพฐ.จะแจ้งศึกษาธิการจังหวัด (ศจ.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนในวันที่ 4 ต.ค.นี้ได้ทันที

“การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาโครงการครูคืนถิ่นแต่ละปีจะมีจำนวนอัตราการบรรจุและแต่งตั้งไม่เท่ากัน เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งการจัดสรรอัตรากำลัง และตามหลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งด้วย ส่วนปัญหาการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาโครงการครูคืนถิ่นนั้นอาจมาจากเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องของจนทำให้การบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีการสะดุดเกิดขึ้น อีกทั้ง ก.ค.ศ.ได้ชี้แจงว่าต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลอัตราเกษียณอายุราชการใหม่ แต่ผมได้กำชับไปแล้วว่าอย่าให้เกิดปัญหาลักษณะนี้อีก เพราะเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การบริหารจัดการมากกว่า ดังนั้น ก.ค.ศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารที่เป็นระเบียบให้ดีกว่านี้”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูสังกัด ศธ.มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัดส่วนราชการอื่นภายในศธ.ได้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562](#)